



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๑๓๖,๑๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 26 และในวาระครบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วานนี้ (3 พ.ย.)

“สมเด็จพระเทพฯ”ทรงแนะ จัดการศึกษาไทยอิงโลกาภิวัตน์

ASTVผู้จัดการรายวัน - สมเด็จพระเทพฯยกย่อง ร.5 จัดการศึกษาเท่าเทียมกัน ทรงแนะจัดการศึกษาให้คำนึงโลกาภิวัตน์ เน้นครู-นร.ต้องรู้และใช้ภาษา ตปท.ได้ ทั้งต้องสอนให้เด็กไม่เกียจคร้าน ฝากสอนให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจในเศรษฐกิจพอเพียง

วานนี้ (3 พ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 26 และในวาระครบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย โอภาสณี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” ใจความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า คนในอดีตที่จัดการศึกษาได้ดี ยกตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ที่ทรงปฏิรูปการศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ไม่ว่าใครจะเป็นลูกใคร หรือเป็นพระโอรสพระธิดาของพระองค์เอง หรือเป็นลูกของใครที่ไหนในประเทศไทยต้องจัดให้เขามีโอกาสทางการศึกษาได้เท่าเทียมเท่ากัน ซึ่งตามหลักการแล้วคนไทยต้องมีโอกาสทางการศึกษา ในการอ่านออกเขียนได้ เพื่อไม่ให้ถูกเขาหลอก ทำงานเพื่อประเทศชาติได้ เพื่อตัวเองได้ รู้หนังสือ รู้วิชาชีพ” ซึ่งคำพูดนี้ในอนาคตต้องขยายมากกว่านั้น ไม่ใช่เฉพาะคนไทยทุกคนแต่ต้องเป็นทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งรัฐบาลและเอกชนที่ต้องร่วมจัดการศึกษา ไม่ให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา โดยต้องคำนึงถึงเรื่องของประชากรศาสตร์ด้วย ให้ผู้เกี่ยวข้องต้องติดตาม



ตัวเลข อัตราการเกิดเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายต่อว่า อีกเรื่องสำคัญที่จะต้องสอนในอนาคตคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจสีเขียว เป็นหลักการที่จะต้องสอนให้คนรุ่นใหม่รู้จักสิ่งแวดล้อม รู้จักประหยัดพลังงานและรู้เรื่องพลังงานทางเลือก และต้องสอนให้เรียนรู้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ จะต้องเน้นย้ำให้ประชาชนรู้จักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับบุคคล ระดับชุมชน และประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสื่อการเรียนการสอนที่มักจะคิดว่าต้องใช้สื่อแพง ๆ ทั้งที่ความจริงแล้วสามารถนำสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ในหลายวิชา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้สูงอายุ ต้องเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถทำงานได้ต่อ หรือเพื่อพัฒนาตนเองได้

“เป็นการยากที่จะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่อาจจะมีการคาดเดาได้ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาให้คำนึงถึงประเด็นโลกยุคใหม่ โลกโลกาภิวัตน์ เพราะเราพูดแต่กันเรื่องประชาคมอาเซียนแต่ขณะที่ประเทศอื่นๆ ไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เพราะเขาก้าวไปถึงโลกาภิวัตน์ ดังนั้นทั้งครูและนักเรียนต้องรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น เพื่อจะได้ใช้สื่อสารกับนานาชาติได้ ต้องให้เด็กเป็นสมาชิกชุมชนนานาชาติ เพราะต่อไปต้องทำมาหากินให้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่รังเกียจงานและที่สำคัญทุกคนต้องเอื้อเพื่อต่อกัน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยาย ■